

ปฏิทินการการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสตรีนนทบุรี

วัน / เดือน / ปี	รายการติดตามวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน	ผู้รับผิดชอบ
พ.ค.	กำหนดปฏิทินปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน	กรรมการวิจัย
ก.ค - ส.ค.	ประชุมคณะกรรมการวิจัยการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ร่างแนวทางการทำวิจัยในชั้นเรียน	กรรมการวิจัย
ตลอดปีการศึกษา	สำรวจรายชื่อครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (อัตรา/จำนวน)	กรรมการวิจัย
ภาคต้น ส.ค. ภาคปลาย ธ.ค.	สำรวจการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนรายบุคคล	ครูผู้สอน ส่งกรรมการวิจัย
ส.ค.	ครูผู้สอนโหลดเอกสารวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เว็บไซต์ http://www.satrinon.ac.th/	ครูผู้สอน
ระยะที่ 1 ภาคต้น ส.ค. ภาคปลาย ธ.ค.	ระยะที่ 1 เสนอชื่อเรื่องงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน	ครูผู้สอน ส่งกรรมการวิจัย
ระยะที่ 2 ภาคต้น ส.ค. ภาค ปลาย ธ.ค.	ระยะที่ 2 ส่งที่มาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย 2.1 ครูผู้สอนดำเนินการศึกษาปัญหาที่พบในการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอนในรายวิชา จากข้อค้นพบในบันทึกหลังสอน นำมาสู่การแก้ปัญหาผู้เรียน หรือการปรับวิธีการจัดการเรียนการ สอนของครูด้วยการใช้เทคนิค / สื่อการสอนกับผู้เรียนที่ศึกษา	ครูผู้สอน ส่งกรรมการวิจัย
ภาคต้น ส.ค. ภาคปลาย ธ.ค.	ระยะที่ 3 ส่งเอกสารและงานที่เกี่ยวข้อง และวิธีดำเนินการวิจัย 3.1 ครูผู้สอนทำการศึกษาทฤษฎี เอกสาร หนังสือ บทความ สารข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยตามวัตถุประสงค์การ วิจัย 3.2 ดำเนินการวิจัย และขอคำแนะนำจากที่ปรึกษางานวิจัยฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 3.3 เก็บข้อมูล หลักฐานการทำวิจัยฯ	ครูผู้สอน ส่งกรรมการวิจัย

วัน / เดือน / ปี	รายการติดตามวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน	ผู้รับผิดชอบ
ภาคต้น ก.ย ภาคปลาย มี.ค.	ระยะที่ 4 ส่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการศึกษา	ครูผู้สอน ส่งกรรมการวิจัย
	4.1 สรุปผลการทำวิจัยประกอบด้วยปัญหา สาเหตุวิธีแก้ปัญหา (นวัตกรรม/สื่อ) ผลที่เกิดขึ้นหลักฐานฯลฯ	
	4.2 ส่งงานวิจัยฉบับรูปเล่มสมบูรณ์ และแบบติดตามการทำวิจัย	
ภาคต้น ก.ย ภาคปลาย มี.ค.	4.3 แจ้งผลการประเมินการวิจัยในชั้นเรียน	รองผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานวิชาการ และกรรมการวิจัย
มีนาคม 2560	<p align="center">ประกวดวิจัยดีมีคุณภาพระดับสถานศึกษา</p> <p>1. ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้คัดเลือกงานวิจัย ในชั้นเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเข้าประกวด คัดสรร งานวิจัยระดับสถานศึกษา</p> <p>2 .จัดแสดงผลงานวิจัย สื่อนวัตกรรม เผยแพร่ภายใน โรงเรียน</p> <p>3. ครูผู้สอนที่ผ่านการประกวดงานวิจัย 3 อันดับเข้า ได้รับโล่เชิดชูเกียรติรางวัลวิจัยดีมีคุณภาพ</p>	ฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระ การเรียนรู้ ครูผู้สอน กรรมการวิจัย